



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ...	ไทยรัฐ
2. ตั้งกก.กรองใช้ที่สปก.เขตชุมชน	มติชน
3. ภาพข่าว: อาหารโลก	แนวหน้า
4. ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ ส่งเสริม โค-กระบือ จ.มุกดาหาร	แนวหน้า
5. เงินเพื่อพค.พุ่ง1.54%สูงสุดรอบ13เดือน	ข่าวสด
6. คอลัมน์: จับประเด็น: ดีป่าเร่งพัฒนาทักษะการบินโดรนเพื่อการเกษตร	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: เสียงประชาชน: ปรีชา สุขเกษม เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดสงขลา	ข่าวสด (กรอบป่า)
8. เคาะ5ศูนย์โดรนเกษตร	เดลินิวส์
9. เปิดอาชีพเสียง! 'เสียงผึ้งโพรงป่า' ลงทุนต่ำ-ไม่ยุ่งยาก	มติชน
10. คอลัมน์: มองรอบทิศ: เบรก! นำเข้าวัวเมียนมา	เดลินิวส์



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ
วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เงินรายได้จากการออกร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานกาชาด ประจำปี 2565 เพื่อนำรุงสภาพอากาศไทย เมื่อวันก่อน.

ตั้งกก.กรองใช้ที่สปก.เขตชุมชน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 4/2567 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า ที่ประชุม คปก.มีมติเห็นชอบให้มีการศึกษาประกาศ การใช้หลักเกณฑ์ในการจัดเขตที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเตรียมตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดความเหมาะสมของพื้นที่ในการประกาศเป็นเขตชุมชน ในด้านการสำรวจพื้นที่จะมีการประยุกต์ใช้วิธีการดิจิทัล ควบคู่กับวิธีการอนาล็อก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำสูง

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวเกษตรกรในการประกอบกิจกรรมภาคการเกษตร ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอยผิวจราจรหินคลุก ในแปลงเกษตรกรรม ตาม

โครงการจัดที่ดินแปลงเกษตรเกื้อกูลทับปะติโมเดล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นถนนสายหลัก จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม 1.6 กิโลเมตร และถนนสายซอย จำนวน 7 สาย ระยะทางรวม 4.8 กิโลเมตร 2.โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมห้องสูงทรงกลมแป้น และระบบประปา ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านดง จังหวัดชุมพร จำนวน 5 แห่ง

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวในที่ประชุมให้เร่งดำเนินการเรื่องต่างๆ ทั้งการใช้พื้นที่ การประกาศคัดกรองเขตพื้นที่ชุมชนที่เป็นของรัฐ เนื่องจากส่วนหนึ่งที่ดินของเอกชนเป็นพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซื้อมา หรือได้รับพระราชทานมา ดูแยกเป็นแต่ละพื้นที่และจัดตั้งคณะกรรมการกำนกรองที่ดินตามกฎหมายกระทรวง โดยมีหน้าที่คัดกรองว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ชุมชน รวมทั้งนำระบบ AI เข้ามาช่วยควบคู่กับระบบอนาล็อก สำหรับการสำรวจแผนที่ในแต่ละพื้นที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 8 มิถุนายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15743

Col.Inch: 16.44 Ad Value: 26,304

ภาพข่าว: อาหารโลก

หน้า: 1 (ล่าง)

PRValue (x3): 78,912

คลิป: สีสี่



▲ **อาหารโลก** : นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “World Food Safety Day วันความปลอดภัยอาหารโลก” ประจำปี 2567 เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่

ที่ปรึกษา รว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ ส่งเสริม โค-กระบือ จ.มุกดาหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร เพื่อติดตามและส่งเสริมโค และกระบือของผู้ประกอบการเพื่อส่งออก ไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี นายวิริยะ ทองผา สส.มุกดาหาร เขต 1, นายสัตวแพทย์ ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร, นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อนรับ ต่อมา นายบุญสิงห์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณลานกอกกักกันสัตว์เพื่อรอการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน และตรวจเยี่ยมจุดปล่อยสินค้าปศุสัตว์ ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

นายบุญสิงห์ ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรฯได้ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลักๆ ก็คือ เรื่องตลาดโค-กระบือในประเทศ ราคาค่อนข้างต่ำ และมีการซื้อขายกันน้อย ก็ได้ตามโครงสร้างของ

ตลาดโค-กระบือ โครงสร้างของการส่งออก ว่ามีมาตรฐานแค่ไหนแล้ว โค-กระบือของเกษตรกรมาจากไหนบ้าง อยากให้ตลาดโค-กระบือมีการซื้อขายกันมากขึ้น และอยากจะทำให้ราคาซื้อขายให้สูงขึ้น ทุกวันนี้ยอมรับว่า ราคาค่อนข้างต่ำ เกษตรกรค่อนข้างลำบาก ถ้ามีการกระตุ้นตลาด เร่งในเรื่องการส่งออก และเร่งในประเทศมากขึ้น และคนไทยเรabriโลกเนื้อปีหนึ่งประมาณ 4.5 กก. ก่อนข้างต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม 20 กก. ต่อคน ต่อปี ในประเทศต้องหาแนวทางกระตุ้นตลาด รวมถึงโรงเชือด ส่วนทิศทางในวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางกรมปศุสัตว์ นอกจากที่จะส่งออกไปที่ลาวแล้ว และกำลังเจรจาจะส่งออกไปถึงเวียดนาม จะเพิ่มช่องทางขยายตลาด โดยสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยด้วย ในวันนี้ต้องการให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งจะเอาเกษตรกรเป็นหลักจะเป็นลักษณะให้เกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำให้รวมโค-กระบือจำนวนมากๆ ได้ง่าย และสามารถควบคุมกำกับได้ ไม่ว่าจะเป็นสารเร่งเนื้อแดง”

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 8 มิถุนายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15743

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 39.15

Ad Value: 48,937.50

PRValue (x3): 146,812.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ ส่งเสริม โค-กระบือ จ.มุกดาหาร



หนุน โค-กระบือ : นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามและส่งเสริมโคและกระบือ ของผู้ประกอบการเพื่อ ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี นายวิริยะ ทองผา สส.จังหวัดมุกดาหาร เขต 1, นายสัตวแพทย์ ต่อพงษ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อนรับ

เงินเฟ้อพค.พุ่ง1.54%สูงสุดรอบ13เดือน

พืชผักสด-ไข่แพง-พาณิชย์ห่วงปัจจัยเสี่ยงราคาดีเซลขยับ

กระทรวงพาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือนพ.ค.กระจุด 1.54% สูงสุดในรอบ 13 เดือน หลังพลังงาน ผักสด ไข่ ข้าวสาร อาหารตามสั่ง ราคาพุ่งพรวด

นายพูนพงษ์ หนี้ยาภากรณ์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. 2567 ว่ามีค่าเท่ากับ 108.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ 107.19 ทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 1.54% เป็นผลจากราคาสินค้าและบริการ หมวดอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น 1.13% จากการสูงขึ้นของราคาผักสดและผลไม้ อาทิ ถั่วฝักยาว ผักชี มะม่วง ทุเรียน รวมทั้งข้าวสารเจ้า ไข่เป็ด และอาหารตามสั่ง

ขณะที่หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มมีราคาสูงขึ้น 1.84% จากการสูงขึ้นของราคาเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 95 และ E20 น้ำมันเบนซิน 95 ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกสูงขึ้น 0.39% แรงตัวขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า สำหรับเงินเฟ้อเฉลี่ย 5 เดือน ปี 2567 เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2566 ลดลง 0.13%

“เงินเฟ้อเดือนพ.ค.ที่สูงขึ้น 1.54% ถือเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ 13 เดือน เนื่องจากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน ได้แก่ ค่ากระแส

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับพ.ค.ปีก่อนที่มีฐานราคาต่ำมากจากการที่รัฐบาลให้ส่วนลดจำนวนมาก ขณะที่น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ก็ปรับราคาขึ้นตามตลาดโลก รวมถึงผักสดและไข่ก็ปรับราคาขึ้นจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลงจากภาวะภัยแล้ง”

นายพูนพงษ์กล่าวถึงแนวโน้มเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. 2567 คาดว่า จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง อยู่ในอัตรา 1-1.1% เนื่องจากผลกระทบจากฐานราคาต่ำของค่ากระแสไฟฟ้าลดลง รัฐบาลมีการต่ออายุมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของครัวเรือนอีก 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2567) ขณะที่ราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะผักสดมีแนวโน้มลดลงหลังเข้าสู่ฤดูฝน รวมทั้งเศรษฐกิจยังเติบโตต่ำทำให้ผู้ประกอบการมีข้อจำกัดในการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาขาย

ทั้งนี้ ยอมรับว่ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้สินค้าบางชนิดยังอยู่ในระดับสูงคือ ราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศ ซึ่งปรับมาอยู่ที่ 33.00 บาทต่อลิตร และความไม่แน่นอนจากผลกระทบของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้ราคาน้ำมันและค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปปี 2567 อยู่ระหว่าง 0.0-1.0% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 0.5%



ดีป่าเร่งพัฒนาทักษะการbinโทรนเพื่อการเกษตร

นายณัฐพล นิรมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยว่า ได้เดินทางสู่ศูนย์พัฒนาทักษะการbin การออกใบอนุญาต และการพัฒนาเทคโนโลยีโทรนเพื่อการเกษตร 5 แห่งทั่วประเทศ เพื่อbinนักbinโทรนมากกว่า 1,500 คน และช่างซ่อมบำรุงโทรนอีกกว่า 100 คน ในระยะเวลา 3 ปี คาดศูนย์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศให้เข้มแข็ง พัฒนาทักษะเกษตรกรและกลุ่มชุมชนทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีโทรนเพื่อการเกษตร เกษตรกรและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศต่อไป.

เสียง ประชาชน

ปรีชา สุขเกษม
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
จังหวัดสงขลา



ผู้เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจง เพราะการเปิดให้นำเข้ากุ้งส่งผลกระทบต่ออย่างหนัก

ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องพึ่งแม่ค้าพ่อค้าที่นำกุ้งไปขายในตลาดบ้าง ส่งออกไปประเทศมาเลเซียบ้าง แต่เขาไม่สามารถรับซื้อได้มาก ทำให้ต้องแบกภาระต้นทุน

และมีแนวโน้มที่ราคาจะยิ่งลงไปอีก ถือว่าประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก

ขอให้รัฐบาลหาแนวทางแก้ปัญหา ทำให้ราคากุ้งขยับขึ้นเพื่อ

เกิดปัญหาราคากุ้งตกต่ำในลักษณะที่ผิดปกติ และเป็นราคาที่แตกต่างกันสูงมากในแต่ละจังหวัด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากเปิดให้

นำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ ทำให้ห่วงโซ่การเลี้ยงกุ้ง ตลาดค้ากุ้งผิดเพี้ยนไปมาก ไม่เคยมีปีไหนที่ราคาจะแตกต่างกันขนาดนี้

อย่างเช่นราคากุ้งที่ จ.ระยองขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม 185 บาท ในขณะที่ จ.สงขลา กุ้งขนาด 33 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 167 บาท ซึ่งผิดปกติมาก

จ.สงขลา มีห้องเย็นเยอะ แต่เหตุใดห้องเย็นจึงไม่รับซื้อกุ้งหรือมีการซื้อกุ้งจากต่างประเทศมาสต็อกไว้จนเต็ม

“หลังจากเปิดให้นำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ ทำให้ห่วงโซ่การเลี้ยงกุ้ง ตลาดค้ากุ้ง ผิดเพี้ยนไปมาก ไม่เคยมีปีไหนที่ราคาในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันขนาดนี้”

ช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งทั้งหมด แต่ต้องไม่ใช่วิธีการชดเชย หรืออุดหนุนกุ้งออกจากตลาด เพราะไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกร

แต่เป็นการเปิดช่องให้นักการเมืองและกบถบางกลุ่มที่ไม่ได้เลี้ยงกุ้ง ได้ประโยชน์จากการชดเชย

ถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องแสดงฝีมือ พร้อมขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ไม่ว่าจะสภาผู้แทนราษฎร ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหา

ไม่เช่นนั้นอนาคตจะเหลือผู้เลี้ยงกุ้งเพียงไม่กี่ราย

เกาะ5ศูนย์โทรคมนาคม

นายกรัฐพล นิมาณพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดิจิทัล เปิดเผยว่า ดิจิทัล ได้ตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการบิน การออกใบอนุญาต และการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร แห่งทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) โดยจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักบินและช่างซ่อมบำรุงโดรน ซึ่งสามารถออกใบรับรองเพื่อขอใบอนุญาตนักบินโดรน และให้บริการขึ้นทะเบียนโดรน 5 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย อ.ศรีราชา อ.เมืองพิษณุโลก อ.หาดใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น และ อ.เมืองอุบลราชธานี

“ศูนย์ฯ ที่ตั้งขึ้น มีเป้าหมายปั้นนักบินโดรนมากกว่า 1,500 คน และช่างซ่อมบำรุงโดรนอีกกว่า 100 คนในระยะ 3 ปี คาดศูนย์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศให้เข้มแข็ง พัฒนาทักษะเกษตรกรและกลุ่ม

ชุมชนทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการเพาะปลูก นำไปสู่การเพิ่มรายได้ครัวเรือน ส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล ได้เปรียบการแข่งขันระดับประเทศ”

ภายในศูนย์แบ่งเป็นพื้นที่การสอนภาคทฤษฎีและรับฟังการบรรยายพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายโดรน และอะไหล่ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดีชัวร์ จากดิจิทัล ศูนย์กลางการจัดการพื้นที่จัดพื้นที่พัฒนาทางการเกษตรให้กับผู้บังคับโดรนในเครือข่ายพื้นที่ให้บริการเครื่องฝึกบินจำลอง และคาเฟ่ เซ็นเตอร์ ที่มีระบบควบคุมและติดตามการบินโดรนแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลที่น่ามาใช้เป็นบิกดาต้าพื้นที่ออกใบรับรองการฝึกอบรมและควบคุมโดรนเพื่อใช้ขอใบอนุญาตนักบินโดรน และพื้นที่ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโดรน.

เปิดอาชีพเลี้ยง! 'เลี้ยงผึ้งโพรงป่า' ลงทุนต่ำ-ไม่ยุ่งยาก

เมื่อเร็วๆ นี้ เทศบาลตำบลบ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ได้จัดอบรมการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่สนใจ โดยมี นายอริย์ธัช บุญขจรชัย ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าจากบ้านผึ้งยิ้ม ซึ่งเป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจ การเลี้ยงผึ้งทั่วประเทศ

นายอริย์ธัชกล่าวว่า การที่ตนเองมาจับการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า และนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรมนั้น แต่ก่อนก็เป็นหมอดินอาสา คิดอยากเห็นการทำเกษตรที่ปลอดภัย จึงได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะหาวิธีนำเอาผึ้งโพรงป่ามาเป็นแมลงผสมเกสรให้กับพืช และสิ่งที่ได้ตามมาคือ น้ำผึ้ง ซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่ดีมีคุณภาพ ทำให้มีการขยายให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าไปในหลายพื้นที่กับเกษตรกรที่สนใจ

ผึ้งโพรงป่า เป็นแมลงเศรษฐกิจตัวใหม่ ซึ่งจริงๆ เราคงรู้จักผึ้งกันมานานแล้ว ส่วนใหญ่ก็รู้จักในนามของผึ้งเลี้ยง ที่วางเป็นกล่องสีขาวตามสวนลำไยทางภาคเหนือ มีคนเลี้ยงกันจำนวนมาก ส่วนผึ้งโพรงป่าจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้หรือโพรงไม้ หากถามว่าการเลี้ยงผึ้งป่ายากไหมสำหรับมือใหม่ ขอบอกว่าไม่ยาก ซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีก่อน จึงค่อยลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่การย้ายผึ้งด้วยมือเปล่าจากรังธรรมชาติ สุ่วรงที่เราเลี้ยงโดยใช้ควันไฟให้ครบวงผึ้ง ซึ่งเราจะต้องย้ายรังจากผึ้งป่ามาอยู่ในกล่องหรือบางครั้งก็จะใช้วิธีการล่อให้ผึ้งโพรงป่าเข้าไม้ทำรังในกล่องโดยใช้ฟีโรโมน

PEROMONE กลิ่นแรกรักเป็นสารที่ล่อให้ผึ้งเข้ามาทำรัง

สำหรับผึ้งใน 1 รัง จะประกอบไปด้วย ผึ้งนางพญาจะมีขนาดใหญ่ 1 ตัว ผึ้งตัวผู้ 200-300 ตัว ผึ้งตัวเมีย 20,000-30,000 ตัว โดยผึ้งนางพญาจะเป็น

ตัววางไข่ ผึ้งตัวผู้ และตัวเมีย คอยปล่อยฟีโรโมนควบคุมผึ้งงานให้ ซึ่งผึ้งที่ทำงานจะเป็นผึ้งตัวเมีย ส่วนผึ้งตัวผู้จะทำหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียว โดยในธรรมชาติของผึ้งตัวผู้จะไม่

ผสมกับผึ้งนางพญา ในรังเดียวกันที่เป็นเหมือนลูกผสมแม่ แต่จะบินไปผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญาอื่น เวลาที่ผึ้งนางพญาจะผสมพันธุ์จะบินขึ้นไปสูงๆ ปล่อยฟีโรโมนให้ผึ้งตัวผู้ตามไป ผึ้งนางพญาตัวหนึ่งจะสามารถผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้ได้หลายตัวและเก็บน้ำเชื้อไว้ผสมพันธุ์ได้ตลอดชีวิตในการผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 8 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16890

Col.Inch: 115.73 Ad Value: 138,876

หน้า: 12(กลาง)

PRValue (x3): 416,628

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดอาชีพเสียง! 'เสียงผึ้งโพรงป่า' ลงทุนต่ำ-ไม่ยุ่งยาก



ก็มี หรือแม้ว่าจะมีการผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวก็ยังสามารถวางไข่ได้ตลอด ส่วนผึ้งตัวผู้หลังผสมพันธุ์แล้วจะตาย ส่วนผึ้งตัวเมียใน 1 รัง จะมีจำนวนมาก มีหน้าที่ทำงาน หออาหาร ดูแลน้อง บ่อนอาหารนมผึ้งให้กับผึ้งนางพญา คอยปกป้องรังจะมีเหล็กใน ถ้าสังเกตุได้ที่กันของผึ้งเป็นสีดำ ไม่มีเหล็กในนั้นคือผึ้งตัวผู้ ผึ้งตัวผู้มีอายุ

ประมาณ 2 เดือน ผึ้งตัวเมียจะมีอายุประมาณ 3 เดือน และผึ้งนางพญาจะมีอายุยาวที่สุด 2-3 ปี

“การเก็บน้ำผึ้งให้ได้น้ำผึ้งดีมีคุณภาพ จะต้องไม่ใช้การบีบเอาน้ำผึ้ง แต่จะใช้ผ้าขาวบางกรองให้น้ำผึ้งไหลผ่านออกมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยวิธีธรรมชาติ จะทำให้น้ำผึ้งที่บริสุทธิ์สีใส คุณภาพดี และในส่วนน้ำผึ้งเดือนห้าที่ว่าเป็นน้ำผึ้งที่คุณภาพดีนั้น จะเป็นน้ำผึ้งที่เริ่มเก็บได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ก่อนที่จะมีฝนตก คือช่วงหน้าแล้ง ผึ้งจะกระพือปีกไล่ความชื้น ทำให้น้ำผึ้งมีความชื้นต่ำ มีจุลินทรีย์แบคทีเรียย่อย ทำให้น้ำผึ้งมีคุณภาพดี เก็บได้นานกว่าน้ำผึ้งในช่วงอื่น จึงเป็นน้ำผึ้งที่ถือว่าดีมีคุณภาพ”

นายอริย์ชัชกล่าวอีกว่า การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า ถ้าคนเห็นโอกาสเข้าใจแล้วก็ยอมศึกษา เรียนรู้มันจะเป็นโอกาสที่ดีมาก จากวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือเกษตรกรส่วนใหญ่ก็มีป่า มีภูเขาอยู่ แล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดี สิ่งเหล่านี้หากเราเรียนรู้ เราสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ

สร้างรายได้ให้กับลูกหลานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การเลี้ยงผึ้งจะต้องเข้าใจศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของผึ้ง ซึ่งถ้าจะมองว่าเป็นแมลงอันตรายก็อาจจะเป็นอันตราย แต่สำหรับบางคนถือว่าเป็นแมลงเศรษฐกิจ สามารถนำมาสร้างงานทำเงินให้เลี้ยงชีวิตของตนเอง ครอบครัวให้มีความมั่นคงได้ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่าเป็นการเลี้ยงที่ลงทุนต่ำ การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก หากเกษตรกรมีหัวใจที่รักผึ้ง ก็สามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้ได้ตามโอกาส

สามารถติดต่อบ้านผึ้ง ยิ้ม สอนเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ผึ้งโพรงป่าทั่วไทย สอนเพาะเลี้ยงพัฒนาพันธุ์ผึ้งโพรงป่าพันธุ์ดีเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์

สุรศักดิ์ เครือคำ



เบรก! นำเข้าวัวเมียนมา

วันนี้ขอพูดถึงเกี่ยวกับความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลัก-อาชีพเสริม เนื่องจากปัญหาวัวไทยล้มตลาดนับแสนตัว ตามสภาพเศรษฐกิจ ผู้คนลดการบริโภคเนื้อวัว ส่งผลให้ราคาตกต่ำ ภาวการณ์ซื้อ-ขายฝืด จากราคากก.ละ 90-95 บาท (วัวเป็น ๆ ในตลาดล่าง) ปัจจุบันเหลือไม่ถึง กก.ละ 70 บาท

นอกจากนี้ช่วงกลางเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ยังมีข่าวออกมาซ้ำเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ว่ากระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) มีมติปลดล็อก! ให้มีการนำเข้าวัวเนื้อ-กระบือ จากประเทศเมียนมา โดยอ้านำเข้ามาเลี้ยงไปสักรักแล้วฟ่องกับวัวไทยเพื่อการส่งออกไปเวียดนาม และจีน

วัวในประเทศไทยยังล้มตลาดอยู่เป็นแสน ๆ ตัว แล้วจะเอาวัวจากเมียนมาซึ่งมีต้นทุนการเลี้ยงอยู่ที่ กก.ละ 40 บาท เข้ามาซ้ำเติมเกษตรกรไทยทำไม? トラบใดที่การส่งออกวัวไปเวียดนามในปัจจุบันทำได้ไม่มากนัก ยังไม่มากมายเหมือนในอดีต ขณะที่ตลาดจีนแม้จะมีความต้องการบริโภคเนื้อวัวอีกจำนวนมาก

แต่การเจรจาระหว่างกรมปศุสัตว์ของไทยกับหน่วยงานของจีนกำลังดำเนินไปด้วยแนวโน้มที่ดี หลังจากฝ่ายจีนส่งคำถามมาให้ตอบถึง 11 ข้อ

ขณะที่ฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอขอส่งวัวเป็น ๆ เข้าไปเมืองจีน โดยไม่ต้องผ่าน สปป.ลาว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ลงไป และลดระยะเวลาการขนส่ง ด้วยการขนส่งทางเรือ ทั้งทางทะเลและแม่น้ำโขง แบบรวดเร็วถึงเมืองจีน

“หยักนี้หน่อย” ทราบว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจสั่งเบรก! ยังไม่ให้มีการนำเข้าวัวจากเมียนมา

เพราะรู้เรื่องสถานการณ์วัวในประเทศไทยล้มตลาด-ราคาตกต่ำ!

ดังนั้นถ้าจีนปล่อยให้เข้ามาแล้วอาจมีช่องโหว่เรื่องทุจริต การจ่ายได้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อไม่ต้องนำวัวจากเมียนมาอยู่ที่ด่านกักกันโรคตามแนวชายแดนครบ 45 วัน ก็มองดูแล้วมี “ผู้นำเข้าวัว” ได้ประโยชน์เพียงไม่กี่ราย แต่เกษตรกรจะเดือดร้อนกันอย่างหนักทั่วประเทศ

ที่สำคัญคือการเจรจาระหว่างกรมปศุสัตว์กับหน่วยงานจีน อาจสะดุดหรือล่าช้าออกไปอีก จากความวิตกกังวลเรื่องโรคระบาดในวัว ที่กิน-นอนอยู่ในด่านกักกันโรคไม่ครบ 45 วัน! จากเงื่อนไข “เงินใต้โต๊ะ” ตัวละ 1,500-2,000 บาท

ปัจจุบันรัฐบาลนายเศรษฐาทราบดีว่า 1.สิ่งจะสั่งเบรก! ยังไม่ให้มีการนำเข้าวัวจากเมียนมา แต่ยังคงมีการลักลอบนำเข้ามาบ้างในปริมาณไม่มาก ซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนทางด้าน จ.ตาก กาญจนบุรี-แม่ฮ่องสอน-ประจวบคีรีขันธ์-ระนอง ต้องสอดส่องดูแลและจับกุมอย่างเข้มงวด แต่ถ้าไม่สั่งเบรกไว้เลย! วัวจากเมียนมาจะทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมาก

2.การส่งวัวออกไปต่างประเทศ ถ้าไม่ทำให้ถูกต้อง! ประเภทที่ว่าลักลอบส่งออก ก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะกันเพียบ! ซึ่งสุดท้ายแล้วไปไม่รอด! ดังนั้นจึงต้องค่อย ๆ เจริญให้มีการส่งออกวัวเข้าไปอย่างถูกต้องตามระบบ

3.การเจรจาค้าขายกับฝ่ายจีน หลาย ๆ กรณีมีการตัดพ้อถึงโครงการรถไฟฟ้าจีน-ไทย ที่หยุดอยู่แค่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ยังไม่ต่อเชื่อมเข้ามาถึงฝั่งไทย ส่งผลให้การเจรจาในหลายกรณียังสะดุดอยู่ รวมไปถึงการส่งออกวัว

วันนี้รัฐบาลทราบวัวล้มตลาด ขณะที่วัวเมียนมา นอนอยู่ตามชายแดนจำนวนมาก เพื่อรอเข้าไทย ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี จึงต้องเร่งเจรจากับจีน-ตะวันออกกลาง เพื่อระบายวัวออกไป ส่วนโครงการโคแสนล้าน ไม่รู้ว่ารัฐบาลทราบหรือเปล่า? ว่าสภาพปัจจุบันเป็นแบบนี้ ใครจะไปกู้เงิน ธ.ก.ส.มาเลี้ยงวัว? ขอรู้แล้วจะผ่านหรือเปล่านั้นไม่รู้?.

พยัคฆ์น้อย